

เรื่อง การศึกษาหลักสูตรนายสิบัสดีอาวุโส (โดยใช้ทุนส่วนตัว)

ด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวนสายงาน สัสดี ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรนายสิบัสดีขั้นต้น และหลักสูตรนายสิบัสดีอาวุโส ที่มุ่งเน้นจะพัฒนา องค์ความรู้ที่หลากหลายสาขาทางด้านวิทยาการสายงานสัสดีให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับการพัฒนา ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นกำลังพลที่ดี มีคุณภาพ สามารถตอบสนองภารกิจ ของ ทบ. ได้ ตามวัตถุประสงค์

ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาโดย รร.กสร.ศสร. มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกำลังพลเข้ารับการศึกษาได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยเฉพาะหลักสูตรนายสิบัสดีอาวุโส จากข้อมูลมีนายทหารประทวนสายงานสัสดีที่ยังไม่ได้ศึกษาหลักสูตรดังกล่าว จำนวน ๖๕๗ นาย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ที่สูง นายทหารประทวนสายงานสัสดีบางนายอาจจะมีความสงสัยว่า ทำไมตนเองถึงไม่ได้เข้ารับการศึกษา ทั้งที่มีอาวุโสมากแล้ว จึงขอเรียนให้ทราบว่า ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่จะต้องมีการบริหารจัดการ ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร และการจัดลำดับความเร่งด่วนสำหรับผู้เข้ารับการศึกษาในบางกรณี จึงมีที่นั่งศึกษา จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม รร.กสร.ศสร. ได้มีการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนายสิบัสดีอาวุโส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทดลองนำร่อง ปีนี้เป็นรุ่นที่ ๒ (รุ่นละ ๒๐ นาย) ในโอกาสต่อไปจะได้ขยายไปยังหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกำลังพลที่สนใจมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ทบ. ได้อนุมัตินโยบายจัดหา และบรรจุกำลังพล ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งสายงานสัสดีได้รับอนุมัติโควตาให้จัดหาจำนวน ปีละ ๑๐๐ นาย แยกเป็น คุณวุฒิปริญญา สาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ ปีละ ๖๐ นาย และ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะ ๖๐ ปีละ ๔๐ นาย จึงขอให้กำลังพลที่สนใจเตรียมตัวให้พร้อม และถือเป็นข่าวดี สำหรับกำลังพลที่สนใจจะสมัคร เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๐ (หลักสูตรปกติเข้ารับการศึกษาที่ รร.กสร.ศสร.) ที่จะเปิดการศึกษาในห้วงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๐ - ๑๔ ก.ค. ๖๐ ทางผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติหลักการ ให้กำลังพลที่สนใจ สามารถจะสมัครเข้ารับการศึกษาโดยใช้ทุนส่วนตัวได้ ทั้งนี้ ขอเรียนเพื่อทราบว่า หลักสูตร นายสิบัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓๐ ที่นั่ง ในจำนวนนี้จะต้องจัดผู้ผ่านการสอบ คัดเลือก จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ยังไม่ได้ศึกษาหลักสูตร นายสิบัสดีอาวุโส จำนวน ๓๓ นาย เข้ารับการศึกษาก่อนเป็นความเร่งด่วนอันดับแรก ซึ่งจะส่งผลให้ ไม่สามารถจัดที่นั่งศึกษาให้กับกำลังพลที่จะเข้ารับการศึกษาตามวาระปกติได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังพลที่สนใจจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบัสดี อาวุโส รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๐ (โดยใช้ทุนส่วนตัว) มีทางเลือกเพิ่มขึ้น จึงขอให้กำลังพลที่สนใจส่งหลักฐาน รายงานตามสายการบังคับบัญชา (มทบ.) ถึง นรต. ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ คนละ ๘,๘๐๐ บาท รับจำนวนไม่เกิน ๕๐ นาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผกพ.กสด.นรต. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๒๒๓ - ๓๒๕๙, ทบ. ๙๑๙๘๕ ในเวลาราชการ

ตรวจถูกต้อง

พ.อ. 

(สมพล ปะละไทย)

ผอ.กสด.นรต.

๖๗/๕.ค.๕๙